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เรื่อง  การที่กระทรวงมหาดไทยออกใบเหยียบย า่ 

    

 

กรรมการร่างกฎหมาย ได้พิจารณาเร่ืองการที่กระทรวงมหาดไทยออกใบ
เหยียบย ่า  ตามค าขอกระทรวงเกษตราธกิารแล้ว 

ตามเอกสารต่างๆ ที่ส่งมารวมทั้งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒๗  มี
ความขัดอยู่ว่า กรมการอ าเภอ (ก่อนประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒๐ ตลอดถึงก านันด้วย) เป็น
เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ออกใบเหยียบย ่า และลงนามในใบเหยียบย ่าแต่ผู้ เดียว 
เจ้าพนักงานทั้งนี้ สงักดัขึ้นแก่กระทรวงมหาดไทย การณ์อาจเป็นได้ว่า  ก่อนที่จะด าเนินการตามวิธี
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้   กระทรวงเกษตราธิการได้เคยจ่ายแบบใบเหยียบย ่าให้แก่อ าเภอ  และเป็น
ผู้ให้ค าแนะน าในการออกใบเหยียบย ่า  ทั้งความประสงค์ของกฎหมายกม็ีอยู่ว่า  ในการกระท า
ดังนี้ กรมการอ าเภอเป็นผู้ท าแทนกระทรวงเกษตราธิการ  แต่ทั้งนี้ น่าเสียดายที่เป็นแต่การตีความ
เท่านั้น  หามีระบุไว้โดยชัดเจนในที่ใดไม่  ข้อที่ให้กรมการอ าเภอรายงานไปยังกรมการต าแหน่งนา
ให้ทราบว่าได้ออกใบเหยียบย ่าไปแล้ว  ตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒๗  หมวด ๑๑ 
นั้น  กไ็ม่เป็นการยุติแน่นอนได้ว่า  ที่กรมการอ าเภอต้องรายงานเช่นนี้ ในฐานเป็นเจ้าพนักงานของ
กระทรวงมหาดไทยแจ้งความแก่เจ้าพนักงานกระทรวงอื่นให้ทราบ  หรือว่าที่กระท าเช่นนั้นเพราะ
ท าการแทนกระทรวงเกษตราธิการ  ไม่ต้องสงสัยเลยว่า  ด้วยเหตุที่ยังบกพร่องไม่มีบทบัญญัติอัน
ชัดเจน  จึงได้เกิดมีวิธีด าเนินการขึ้นใหม่ภายหลังที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิ น 
ร.ศ.๑๒๗  โดยมีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน  และตามค าสั่ง
ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีไปยังกรมการอ าเภอในเร่ืองออกใบเหยียบย ่า  ซึ่งปรากฏว่าเป็น
อนัถือเอาว่ากรมการอ าเภอนั้นๆ กระท าการในหน้าที่ของเจ้าพนักงานของกระทรวงมหาดไทย 

ตามที่เป็นอยู่เช่นนี้   กรรมการคิดว่า เพราะเหตุที่กรมการอ าเภอเป็นเจ้าพนักงาน
ของกระทรวงมหาดไทยประการหนึ่ง  ไม่มีบทกฎหมายระบุไว้โดยชัดเจนว่าในการออกใบเหยียบ
ย ่ านั้ นกรมการอ าเภอท าแทนกระทรวงเกษตราธิการประการหนึ่ ง  และอีกประการหนึ่ ง  
วิธดี าเนินการนี้ เกดิขึ้นโดยพระบรมราชโองการในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน  ให้ถือ
ว่าท าการในหน้าที่เจ้าพนักงานของกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นเพียงแต่ที่เสนาบดีกระทรวง
เกษตราธกิารและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะมาท าความเข้าใจกนัเองนั้น คงจะไม่เพียงพอที่จะ
เปล่ียนแปลงวิธีด าเนินการในปัจจุบันให้ผิดแผกไปจากพระบรมราชโองการ และดูจะเป็นการ
นอกเหนืออ านาจของเสนาบดีทั้งสองด้วย  นอกจากนี้ กรรมการเห็นว่า  เพื่อที่จะก าจัดเสียซึ่งข้อ
โต้แย้งในกาลภายหน้าด้วยข้อที่ว่า การออกใบเหยียบย ่าจะสมบูรณ์หรือไม่นั้น  ควรออกประกาศ
พระราชกฤษฎีกา  เพื่อแสดงให้รู้ ว่าได้โอนอ านาจไปแล้ว  เมื่อท าดังนี้ บรรดาค าสั่งของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยในเร่ืองนี้ กเ็ป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป  ที่จะออกเพียงแต่สารตรานั้นดูไม่เป็นสิ่งที่
น่าจะท า ในที่สุดถ้าการออกใบเหยียบย ่าจะโอนตกมาเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตราธิการแล้ว 



 ๒ 

ส าหรับที่ดินที่ไม่มีหนังสือส าคัญของเกษตร (ใบน า) นั้น ถ้าจะออกใบเหยียบย ่าให้กจ็ะพึงท าได้
ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา  เพราะในเร่ืองเช่นนั้นกระทรวงมหาดไทยทรงไว้เสมอซึ่งอ านาจที่จะ
ออกใบเหยียบย ่าได้โดยไม่มีปัญหาข้อคัดค้าน เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าวิธีด าเนินการในปัจจุบันนี้
สะดวกเรียบร้อยดียังคงมีกแ็ต่ปัญหาในเร่ืองหลักเท่านั้น  นอกจากนี้ ปัญหาทั้งปวงอันเกี่ยวแก่ 
Land Policy กจ็ะได้วินิจฉัยให้เป็นเด็ดขาดในไม่ช้า  แล้วจะได้รวมเข้าในพระราชบัญญัติที่ดิน
ใหม่ซึ่งก าลังพิจารณาอยู่  กรรมการเห็นว่าไม่จ าเป็นจะต้องออกประกาศกฎหมายพิเศษในเร่ืองที่
จะโอนอ านาจ เพราะบทบัญญัติในข้อนี้กจ็ะรวมอยู่ในพระราชบัญญัติที่ดินใหม่แล้ว  กรรมการขอ
เสนอว่า ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงทั้งสองท าความเข้าใจกันไปพลางก่อน  จนกว่าจะถึงเวลาใช้
พระราชบัญญัติที่ดินที่แก้ไขใหม่  เพื่อให้กรมการอ าเภอคงท าการตามหน้าที่ต่อไปดังที่ท าอ ยู่ใน
เวลานี้กจ็ะเป็นการสะดวกดี  แต่เสนาบดีเจ้ากระทรวงทั้งสองต้องท าความเข้าใจกนัไว้ว่าในการที่จะ
ออกใบเหยียบย ่านี้  กรมการอ าเภอต้องได้รับค าแนะน าจากกระทรวงเกษตราธิการ และต้องท าการ
ติดต่อกัน  กรรมการไม่คิดว่า วิธีที่เสนอมานี้ จะไม่มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่เห็นว่าเป็นการสมควร
ย่ิง หรือบางท ีโดยที่พระราชบัญญัติที่ดินใหม่จะออกใช้ในเวลาไม่สู้ ช้านัก กค็วรจะปล่อยเร่ืองนี้ ไว้
ให้การด าเนินไปตามรูปเดิม 

 

 

วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๗๐ 

 

 

(ลงนาม)  หลวงสารสาสน์ประพันธ์ 
              เลขานุการ 



 
         
             2.16.764.1.4.100.21.1.1.1
             1.0
             1695508982
             เรื่องเสร็จที่_๐๐๒๓-๒๔๗๐
             2023-09-23T22:43:02+00:00
        
         
             
                 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
                 
                     2CAS
                
            
             
                 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 
                     บุคคลที่เกี่ยวข้อง
                
            
        
         
             เรื่องเสร็จที่ เ๒๓/๒๒๕๐

ay ae
บนทก

เรื่อง การที่กระทรวงมหาดไทยออกใบเหยียบยํา

กรรมการร่างกฎหมาย ได้พิจารณาเรื่องการที่กระทรวงมหาดไทยออกใบ

เหยียบย่า ตามคําขอกระทรวงเกษตราธิการแล้ว
ตามเอกสารต่างๆ ที่ส่งมารวมทั้งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒ มี
ความขัดอยู่ว่า กรมการอําเภอ (ก่อนประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.อ๒๐ ตลอดถึงกํานันด้วย) เป็น
เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ออกใบเหยียบย่า และลงนามในใบเหยียบย่าแต่ผู้เดียว
เจ้าพนักงานทั้งนี้สังกัดขึ้นแก่กระทรวงมหาดไทย การณ์อาจเป็นได้ว่า ก่อนที่จะดําเน
             ินการตามวิธี
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ กระทรวงเกษตราธิการได้เคยจ่ายแบบใบเหยียบย่าให้แก่อําเภอ และเป็น
ผู้ให้คําแนะนําในการออกใบเหยียบย่า ทั้งความประสงค์ของกฎหมายก็มีอยู่ว่า ในการกระท่ํา
ดังนี้กรมการอําเภอเป็นผู้ทําแทนกระทรวงเกษตราธิการ แต่ทั้งนี้น่าเสียดายที่เป็นแต่การตีความ
เท่านั้น หามีระบุไว้โดยชัดเจนในที่ใดไม่ ข้อที่ให้กรมการอําเภอรายงานไปยังกรมการตําแหน่งนา
ให้ทราบว่าได้ออกใบเหยียบย่าไปแล้ว ตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒๐๓ หมวด ๑๑
นั้น ก็ไม่เป็นการยุติแน่นอนได้ว่า ที่กรมการอําเภอต้องราย
             งานเช่นนี้ในฐานเป็นเจ้าพนักงานของ
กระทรวงมหาดไทยแจ้งความแก่เจ้าพนักงานกระทรวงอื่นให้ทราบ หรือว่าที่กระทําเช่นนั้นเพราะ

ทําการแทนกระทรวงเกษตราธิการ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ด้วยเหตุที่ยังบกพร่องไม่มีบทบัญญัติอัน

ชัดเจน จึงได้เกิดมีวิธีดําเนินการขึ้นใหม่ภายหลังที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน
ร.ศ.๑๒๓ โดยมีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน และตามคําสั่ง
ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีไปยังกรมการอําเภอในเรื่องออกใบเหยียบย่า ซึ่งปรากฏว่าเป็น
อันถือเอาว่ากรมการอําเภอนั้นๆ กระทําการ
             ในหน้าที่ของเจ้าพนักงานของกระทรวงมหาดไทย

ตามที่เป็นอยู่เช่นนี้ กรรมการคิดว่า เพราะเหตุที่กรมการอําเภอเป็นเจ้าพนักงาน
ของกระทรวงมหาดไทยประการหนึ่ง ไม่มีบทกฎหมายระบุไว้โดยชัดเจนว่าในการออกใบเหยียบ
ย่านั้นกรมการอําเภอทําแทนกระทรวงเกษตราธิการประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง
วิธีดําเนินการนี้เกิดขึ้นโดยพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน ให้ถือ
ว่าทําการในหน้าที่เจ้าพนักงานของกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นเพียงแต่ที่เสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการและเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจะมาทําความเข้าใจกันเอง
             นั้น คงจะไม่เพียงพอที่จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินการในปัจจุบันให้ผิดแผกไปจากพระบรมราชโองการ และดูจะเป็นการ
นอกเหนืออํานาจของเสนาบดีทั้งสองด้วย นอกจากนี้กรรมการเห็นว่า เพื่อที่จะกําจัดเสียซึ่งข้อ
โต้แย้งในกาลภายหน้าด้วยข้อที่ว่า การออกใบเหยียบย่าจะสมบูรณ์หรือไม่นั้น ควรออกประกาศ
พระราชกฤษฎีกา เพื่อแสดงให้รู้ว่าได้โอนอํานาจไปแล้ว เมื่อทําดังนี้บรรดาคําสั่งของเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้ก็เป็นอันใช้ไม่ได้ต่อไป ที่จะออกเพียงแต่สารตรานั้นดูไม่เป็นสิ่งที่
น่าจะทํา ในที่สุดถ้าการออกใบเหยียบย่าจะโอนต
             กมาเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตราธิการแล้ว
             [END PAGE 1]
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สําหรับที่ดินทีไม่มีหนังสือสําคัญของเกษตร (ใบนํา) uu ถ้าจะออกใบเหยียบยําให้ก็จะพึงทําได้

ต่อเมือมีพระราชกฤษฎีกา เพราะในเรื่องเช่นนั่นกระทรวงมหาดไทยทรงไว้เสมอซึ่งอํานาจที่จะ

ออกใบเหยียบยําได้โดยไม่มีปัญหาข้อคัดค้าน เมื่อได้พิจารณาเห็นว่าวิธีดําเนินการในบปัจจุบันนี่

สะดวกเรียบร้อยดียังคงมีก็แต่ปัญหาในเรื่องหลักเท่านั้น นอกจากนี่ปัญหาทั้งปวงอันเกี่ยวแก่

Land Policy ก็จะได้วินิจฉัยให้เป็นเด็ดขาดในไม่ช้า แล้วจะได้รวมเข้าในพระราชบัญญัติที่ดิน

ใหม่ซึ่งกําลังพิจารณาอยู่ กรรมการเห็นว่าไม่จําเป็นจ
             ะต้องออกประกาศกฎหมายพิเศษในเรื่องที่
จะโอนอํานาจ เพราะบทบัญญัติในข้อนี้ก็จะรวมอยู่ในพระราชบัญญัติที่ดินใหม่แล้ว กรรมการขอ
เสนอว่า ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงทั้งสองทําความเข้าใจกันไปพลางก่อน จนกว่าจะถึงเวลาใช้
พระราชบัญญัติที่ดินที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้กรมการอําเภอคงทําการตามหน้าที่ต่อไปดังที่ทําอยู่ใน
เวลานี้ก็จะเป็นการสะดวกดี แต่เสนาบดีเจ้ากระทรวงทั้งสองต้องทําความเข้าใจกันไว้ว่าในการที่จะ
ออกใบเหยียบย่านี้ กรมการอําเภอต้องได้รับคําแนะนําจากกระทรวงเกษตราธิการ และต้องทําการ

ติดต่อกัน กรรมการไม่คิดว่า ว
             ิธีที่เสนอมานีจะไม่มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่เห็นว่าเป็นการสมควร
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ยิง หรือบางที โดยที่พระราชบัญญัติที่ดินใหม่จะออกใช้ในเวลาไม่สู้ช้านัก ก็ควรจะปล่อยเรื่องนีไว้

ให้การดําเนินไปตามรูปเดิม
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐

(ลงนาม) หลวงสารสาสน์ประพันธ์

เลขานุการ
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